



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

\*\*\*\*\*

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 761 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0208.2/1774 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

- 1.ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน อย่างละ 3 ชุด
- 2.หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CU-TEP ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ฉบับ
- 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 2 ฉบับ
- 4.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด
- 5.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด
- 6.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบิดาและมารดา ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด
- 7.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงสามี ภรรยาและบุตร (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 3 ชุด

8.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จำนวน 3 รูป (ชุดปกติขาว)

9.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย  
จำนวน 3 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด หากตรวจพบ  
ภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคัดเลือกที่สำนักงาน  
คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะถือว่าเป็นผู้ขาด  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี นับ  
แต่วันที่พบว่าขาดคุณสมบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(นายมนัส เจริญภูเขียว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
(แนบท้ายตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	กลุ่มวิชาเอก	หมายเหตุ
1	03001	นางสาวธัญมาศ ชำนาญ	ภาษาไทย	ลำดับที่ 1 มารายงานตัวรับการบรรจุแต่งตั้ง รายละเอียดตามประกาศฯ
1	05002	นางสาวปณิศา ประภากร	สังคมศึกษา	ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวรับการบรรจุแต่งตั้ง รายละเอียดตามประกาศฯ
2	05001	นางสาวกัญยานี พลนิกร		